

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH TUYỀN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85 /CTHADS-TCCB

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 3 năm 2019

V/v hoàn thiện tiêu chuẩn về tin học,  
ngoại ngữ với ngạch công chức,  
chức vụ đang giữ

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục;
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện như sau:

Chỉ đạo công chức trong đơn vị tự rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ với ngạch công chức, chức vụ đang giữ. Đối với Tin học phải theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (*lưu ý: chứng chỉ tin học với trình độ phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin*). Đối với ngoại ngữ phải theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nếu chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định thì phải hoàn thiện.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, nếu hết nhiệm kỳ giữ chức vụ mà không hoàn thiện được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được xem xét bổ nhiệm lại, trừ các trường hợp kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Cá nhân có thể tự liên hệ cơ sở đào tạo, hoặc liên hệ với Phòng tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự để được hướng dẫn.

Nhận được công văn này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thông báo cho công chức của đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, TCCB (Hương).



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tuyên